

Planetang Earth

Isang nuclear free zone!

Planet Earth na walang:
nuclear power, armas,
propulsion, basura...



Zero tolerance sa nuclear power, armas, propulsion, basura!

Nuclear power bilang tagapagbigay ng enerhiya ay nagtatapos! Ang mga istasyon ng nuclear power ay lansag! Bago ay hindi binuo! Ang nuclear power ay tumutulo, nagpaparumi sa hangin, tubig, lupa, buong ecochain at food chain! Silent invisible it makes every-everything sick including people. Ang mga may-ari ng nuclear power station, operator, empleyado (**superbisor pataas**) ay pinapanagutan: inuusig dahil sa banta sa kaligtasan ng tao, paninira sa kapaligiran, pagiging banta sa specie survival ng mga hayop at halaman! **Nakuha nila, MS R7 !**

Ang mga sandatang nuklear ay kinukumpiska at sinisira. Ang mga tagagawa ay sarado! Ang pananaliksik at teknolohiya ng mga sandatang nuklear ay nagtatapos!



Alalahanin ang Pag-atake sa Sangkatauhan Alalahanin ang mga inosenteng sibilyan ng 'Hiroshima/ Nagasaki'

Nuclear scientists, manufacturers, military stockpiling using them are

pinanagot: inuusig dahil sa banta sa kaligtasan ng tao, paninira sa kapaligiran, pagiging banta sa specie survival ng mga hayop at halaman! **Nakuha nila, MS R7 !**

Nuclear propulsion habang nagtatapos ang transport mode! Ang mga tagagawa ay isinara! Ang pananaliksik at teknolohiya ng nuclear propulsion ay nagtatapos! Nuclear propulsion scientist, inhinyero, tagagawa, operator, may-ari, ay may pananagutan: inuusig dahil sa banta sa kaligtasan ng tao, paninira sa kapaligiran, pagiging banta sa specie survival ng mga hayop at halaman! **Nakuha nila, MS R7 !**

Ang mga basurang nuklear ay nagpaparumi sa hangin, tubig, lupa, buong eco-chain at food chain! Silent invisible it makes ev-everything sick including people. Ngunit karamihan sa mga mapanganib na ito ay lumilikha ng mga mutasyon kabilang ang mga pagbabago sa DNA ng tao! Mga taong responsable para sa nuclear waste ay mga kriminal ng pinakamasamang uri. Ang isang espesyal na rehabilitasyon ay magtayo kung saan iniimbak ang basura. Ang mga kriminal na responsable mabuhay sila sa basura: **MS R7 !**



Gusto mo bang maging nuclear free zone ang Planet Earth? Kailangan mo maging aktibo Lumabas sa tabi at ipaalam sa mga tao (hindi marahas).

HINIHING MO ang PLANET EARTH na maging NUCLEAR FREE ZONE!

Makipag-ugnayan sa lahat ng media, mga pulitiko, magpakita, hilingin sa mga guro na talakayin ito kasama ang mga bata.

